

Tài Liệu Minh Họa Bán Hàng

SHINHAN - SỐNG VUI

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và đầu tư tài chính theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 85/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 08/02/2021.

Vốn điều lệ: 2.320 tỷ đồng

Trụ sở chính: Tầng 17, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại Lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1 - Số 15 đường Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 73009920

Tổng đài CSKH: 1900998800

Email CSKH: chamsockhachhang@shinhanlife.biz.vn

Website: <https://shinhanlifevn.com.vn/>

THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TỔ CHỨC

Đại lý bảo hiểm tổ chức: Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 19, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1-Số 15, đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Được ủy quyền thực hiện các hoạt động: tư vấn sản phẩm bảo hiểm; giới thiệu sản phẩm bảo hiểm; chào bán sản phẩm bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

Họ và tên của nhân viên tư vấn: NGUYỄN NGỌC THẠNH

Số chứng chỉ đại lý bảo hiểm: DT0000674

THÔNG TIN BÊN MUA BẢO HIỂM (ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM)

Họ và tên NGUYỄN THANH HOA

Giới tính Nữ

Tuổi bảo hiểm 32

Điều kiện bảo hiểm⁽¹⁾ Chuẩn

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM (HĐBH) DỰ KIẾN THAM GIA

Số tiền bảo hiểm 207.000.000 đồng

Thời hạn bảo hiểm 5 năm

Lựa chọn đóng phí Đóng phí một lần

Phí bảo hiểm đóng một lần 2.392.900 đồng

⁽¹⁾ Điều kiện bảo hiểm được xác định dựa trên tình trạng sức khỏe của Người được bảo hiểm (NĐBH) và theo quy định thẩm định của Shinhan Life Việt Nam.

THÔNG TIN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

SỰ KIỆN BẢO HIỂM	SỐ TIỀN CHI TRẢ
NĐBH bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV)	207.000.000 đồng; chia thành 10 lần bằng nhau chi trả trong 10 năm
NĐBH tử vong	207.000.000 đồng

Ghi chú: Shinhan - Sống Vui là tên thương mại của Sản phẩm bảo hiểm Tử kỳ Cá nhân.

MINH HỌA GIÁ TRỊ HOÀN LẠI

Đơn vị tính: đồng

Năm hợp đồng	Tuổi của NĐBH	Số tiền bảo hiểm	Giá trị hoàn lại ⁽²⁾
1	32	207.000.000	-
2	33	207.000.000	718.000
3	34	207.000.000	575.000
4	35	207.000.000	336.000
5	36	207.000.000	-

⁽²⁾ Giá trị hoàn lại là số tiền mà BMBH sẽ được nhận khi HĐBH chấm dứt trước thời hạn và chỉ áp dụng đối với HĐBH có lựa chọn đóng Phí bảo hiểm là đóng phí một lần. Giá trị hoàn lại trong bảng minh họa này được xác định tại cuối Năm hợp đồng.

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Shinhan Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào sau đây:

- Do hành vi vi phạm pháp luật của NĐBH, Bên mua bảo hiểm (BMBH) hoặc Người thụ hưởng; hoặc
- Hành động tự tử trong thời hạn 24 tháng kể từ (i) Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc (ii) Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất; hoặc tự gây thương tích hoặc cố ý gây Tai nạn, dù NĐBH đang trong tình trạng tinh táo hay mất trí; hoặc
- Nhiễm HIV hoặc các bệnh có liên quan đến hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS); hoặc
- Sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ cho phép theo quy định của pháp luật, hoặc sử dụng chất ma túy, chất kích thích trừ trường hợp có sự chỉ định của Bác sĩ; hoặc
- Tham gia các hoạt động nguy hiểm như nhảy dù, thể thao trên không, leo núi, săn bắn, đua xe, đua ngựa, lặn, trừ khi cố gắng cứu sống tính mạng con người; hoạt động hàng không, trừ khi là hành khách hoặc phi hành đoàn trên chuyến bay thương mại.

Một số thông tin lưu ý:

- Trường hợp NĐBH tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn trước khi đạt đủ 04 Tuổi bảo hiểm, các quyền lợi bảo hiểm tương ứng sẽ được điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm này.
- Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm, hạn mức chi trả tối đa, điều khoản loại trừ bảo hiểm và các nội dung khác được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm được đăng tải tại: <https://shinhanlifevn.com.vn/shinhan-songvui/>.
- BMBH có nghĩa vụ kê khai, cung cấp trung thực và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của Shinhan Life Việt Nam trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để Shinhan Life Việt Nam đánh giá khả năng chấp nhận bảo hiểm hoặc khôi phục hiệu lực HĐBH. Việc vi phạm nghĩa vụ kê khai, cung cấp thông tin của BMBH có thể dẫn đến rủi ro không được chi trả quyền lợi bảo hiểm theo HĐBH và HĐBH có thể bị hủy bỏ nếu biết được thông tin chính xác, Shinhan Life Việt Nam đã không chấp nhận bảo hiểm, hoặc không chấp nhận khôi phục hiệu lực HĐBH.
- Đây là sản phẩm bảo hiểm được cung cấp bởi Shinhan Life Việt Nam. Việc tham gia bảo hiểm không phải là điều kiện bắt buộc để được thực hiện hay hưởng dịch vụ tài chính của tổ chức tín dụng.

Xác nhận của Đại lý bảo hiểm	Xác nhận của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm
<p>Tôi, nhân viên tư vấn của đại lý bảo hiểm tổ chức có thông tin như trên, xác nhận rằng chính tôi đã phân tích nhu cầu, khả năng tài chính và tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của Bên mua bảo hiểm. Tôi đã giải thích đầy đủ, trung thực cho Bên mua bảo hiểm về chi tiết của Tài Liệu Minh Họa Bán Hàng này cũng như nội dung Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm Shinhan - Sống Vui.</p> <p>Chữ ký:</p> <p>Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THẠNH Ngày ký: 27/06/2024 Mã số đại lý: 80000674 Chi nhánh:</p>	<p>Tôi, Bên mua bảo hiểm, đồng ý và xác nhận rằng:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tôi đã được nhân viên tư vấn của đại lý bảo hiểm tổ chức có thông tin như trên (i) tiến hành phân tích nhu cầu tài chính và tư vấn kế hoạch bảo hiểm phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của tôi; (ii) tư vấn đầy đủ, giải thích các nội dung chi tiết của Tài Liệu Minh Họa Bán Hàng này, các quyền lợi bảo hiểm, các trường hợp loại trừ bảo hiểm và những nội dung khác của Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm Shinhan - Sống Vui. Tôi đã đọc và hiểu rõ toàn bộ nội dung của Tài Liệu Minh Họa Bán Hàng này và Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm Shinhan - Sống Vui, bao gồm cả những lưu ý, các đặc điểm, quyền lợi và trách nhiệm của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm và phụ thuộc theo việc kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến Người được bảo hiểm. Tôi hiểu rằng việc tham gia Hợp đồng bảo hiểm là một cam kết dài hạn. Việc Bên mua bảo hiểm chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn có thể dẫn đến việc không nhận lại được quyền lợi tương đương với khoản phí bảo hiểm đã đóng. <p>Chữ ký:</p> <p>Họ và tên: NGUYỄN THANH HOA Ngày ký: 27/06/2024</p>